

Số: /BC-HĐND

Đồng Phú, ngày tháng năm 2024

### **BÁO CÁO**

#### **Tham luận của Thường trực HĐND huyện Đồng Phú về “Kinh nghiệm và giải pháp giám sát việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia”**

*Kính thưa Quý vị đại biểu! Thưa toàn thể hội nghị!*

Được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện Đồng Phú xin trình bày báo cáo tham luận về “*Kinh nghiệm và giải pháp giám sát việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia*”. Thay mặt cho Thường trực HĐND huyện Đồng Phú tôi xin báo cáo tham luận như sau:

Hiện nay, tỉnh Bình Phước nói chung và huyện Đồng Phú nói riêng đang triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là 03 Chương trình có vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, góp phần giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân theo nghị quyết của Đảng đã đề ra. Đối với 3 Chương trình này, huyện Đồng Phú đã đạt được nhiều kết quả tích cực như:

- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 10/10 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (*xã Tân Tiến, xã Tân Lập và xã Thuận Phú*), 28 thôn, ấp được công nhận khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, dự kiến trong năm 2024 có thêm xã Đồng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; và hiện nay, huyện đang hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới.

- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Đến nay, huyện Đồng Phú chỉ còn 27 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,1% trên tổng dân số; và 104 hộ cận nghèo, chiếm 0,4% trên tổng dân số; dự kiến đến cuối năm 2024, huyện Đồng Phú còn 11 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,04% trên tổng dân số, phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện Đồng Phú không còn hộ nghèo theo mức chuẩn hiện nay.

- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Huyện Đồng Phú đã hoàn thành các nội dung như xây dựng 1,8m công trình đường giao thông; Hỗ trợ kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh cho hơn 300 phụ nữ vùng dân tộc thiểu số; Tổ chức 14 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về vai trò của già làng, người có uy tín, lực lượng cốt cán và tuyên truyền pháp luật cho hơn 840 đối tượng

là già làng, người có uy tín và Nhân dân vùng dân tộc thiểu số; tổ chức phục dựng 01 Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày, Nùng tại xã Tân Hưng.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện Đồng Phú rất quan tâm, triển khai nhiều chuyên đề giám sát liên quan đến các nội dung thực hiện, giải ngân vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu này. Trong đó:

- Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã; giám sát việc triển khai về đích NTM của huyện; giám sát việc tổ chức thực hiện các tuyến đường BTXM theo cơ chế đặc thù; giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội (*trong đó có nội dung về công tác giảm nghèo*).

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tổ chức giám sát về công tác phân bổ kinh phí, dự toán thu, chi ngân sách; giám sát việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế tại các xã về đích Nông thôn mới;

- Ban Dân tộc HĐND huyện đã tổ chức giám sát về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Qua các đợt giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện Đồng Phú đã kịp thời chỉ ra những bất cập, hạn chế và đưa ra những kiến nghị, yêu cầu các đơn vị giám sát thực hiện, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia nói trên. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát đối với 3 chương trình này cũng gặp không ít khó khăn do nội dung giám sát rộng, đòi hỏi phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, thu thập thông tin; khối lượng công việc lớn, cần cách tiếp cận và phương pháp làm việc phù hợp, chuẩn bị kỹ từ kế hoạch chi tiết, đề cương báo cáo, thành lập, phân công các thành viên đoàn giám sát; một số nội dung giám sát có thể đan xen, trùng lặp, trong đó khi giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM có liên quan đến nhiều nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Từ hoạt động thực tiễn trong thời gian qua, Thường trực HĐND huyện Đồng Phú xin nêu ra một số kinh nghiệm, giải pháp giám sát việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, như sau:

*Một là:* Nghiên cứu kỹ các quy định về cơ chế triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu, các quy định về hoạt động giám sát nói chung và quy định về giám sát đối với chương trình mục tiêu, vì ngoài quy định chung của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Ngân sách, Luật đầu tư công, thì các chương trình mục tiêu có các quy trình, cơ chế triển khai, cơ cấu vốn, phân bổ vốn, và quy định về giám sát riêng... Bản thân các thành viên đoàn giám sát phải hết sức tâm huyết, trách nhiệm, dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ về cả 3 chương trình mục tiêu để hiểu cơ chế triển khai, thu thập thông tin từ nhiều kênh và tích cực tham gia phát biểu ý kiến trong các buổi làm việc trực tiếp.

*Hai là:* Chuẩn bị kỹ từ kế hoạch chi tiết, đề cương báo cáo. Kế hoạch giám sát

phải đúng thời điểm, trong đó nên chọn giám sát ở giữa năm hoặc đầu quý III; đề cương phải thật chi tiết, lựa chọn, nhấn mạnh các trọng tâm để thu thập được nhiều thông tin, làm rõ được các nội dung giám sát.

*Ba là:* Thường trực HĐND nên phân công các Ban HĐND, đại biểu HĐND nghiên cứu, đặt câu hỏi truy vấn tại buổi giám sát; để việc đặt câu hỏi có chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ được vấn đề. Lý do là các chương trình mục tiêu thường rất nhiều nội dung, điển hình như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM có rất nhiều Bộ tiêu chí và tiêu chí; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng có rất nhiều nội dung, dự án, tiểu dự án. Do vậy, nếu không phân công thì giám sát sẽ không sâu, không có trọng điểm, khó phát hiện được vấn đề tồn tại, hạn chế.

*Bốn là:* Riêng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thì nên phân chia thành các chuyên đề; mỗi đợt giám sát nên lựa chọn một số nội dung để giám sát. Lý do như đã nêu ở trên là chương trình này rất rộng, liên quan, bào trùm nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều kế hoạch, đề án, dự án khác. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình này rất dài, tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu; trong một đợt giám sát nếu lựa chọn toàn bộ thì chất lượng giám sát không cao, không chuyên sâu và thiếu hiệu quả.

Trên đây là một số trao đổi của Thường trực HĐND huyện Đồng Phú về “*Kinh nghiệm và giải pháp giám sát việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia*”. Kính mong quý vị cho ý kiến đóng góp để hoạt động giám sát ngày càng đạt hiệu quả cao.

Cuối cùng xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

**Nơi nhận:**

- TT. HĐND tỉnh;
- TT. HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- LĐVP, CVHĐ;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**